

# Bản tin cập nhật về Pháp luật

Tháng 11 năm 2024

## BẢN CẬP NHẬT PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGHỊ ĐỊNH 124 VÀ 125: ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ TRONG NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM

Vào ngày 05 tháng 10 năm 2024, Chính phủ Việt Nam đã ban hành **Nghị định 124/2024/NĐ-CP** ("**Nghị định 124**") và **Nghị định 125/2024/NĐ-CP** ("**Nghị định 125**"). Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2024, các nghị định đã mang lại những cập nhật quan trọng đối với các quy định về việc điều chỉnh hoạt động đầu tư của nước ngoài và trong nước vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

### Các điểm mới nổi bật trong Nghị định 124 và Nghị định 125

**Nghị định 124** sửa đổi các quy định liên quan đến các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, tập trung vào các quy định về liên kết giáo dục với các tổ chức nước ngoài và các cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam. Trong khi đó, **Nghị định 125** cập nhật khung pháp lý đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư trong nước, bao gồm trường mầm non, trường đại học và các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục.

### Đơn giản hóa các thủ tục hành chính

#### Nghị định 124:

- **Giảm số lượng biểu mẫu:** Đơn giản hóa 14 trên tổng số 21 biểu mẫu trong *Nghị định 86/2018/NĐ-CP*, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
- **Cam kết đầu tư:** Đưa ra quy định mới về tiến độ đầu tư, yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài cam kết thực hiện ít nhất 50% tổng số vốn đầu tư và cam kết đầu tư đủ trong vòng 5 năm kể từ ngày được cấp phép hoạt động giáo dục.

#### Nghị định 125:

- **Quy trình thành lập trường đại học:** Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với việc thành lập trường Đại học tự thực, chuẩn hóa các biểu mẫu và loại bỏ các điều kiện không cần thiết. Việc này giúp giảm bớt thủ tục cấp phép cho nhà đầu tư và giảm thiểu các rào cản pháp lý.

### Tăng cường yêu cầu minh bạch và công khai thông tin

**Công khai thông tin:** Nghị định 124 yêu cầu các cơ sở giáo dục nước ngoài công khai đầy đủ các thông tin về chương trình giáo dục, giáo viên người nước ngoài, và thông tin về học sinh đến học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục có liên quan. Các thông tin cần phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục.

Trong khi đó, Nghị định 125 hiện chỉ đưa ra yêu cầu công khai thông tin đối với giấy phép thành lập, hoạt động của các cơ sở giáo dục, đánh dấu một phương pháp tiếp cận đơn giản hóa hơn đối với các tổ chức trong nước.

## Liên kết giáo dục nước ngoài và các phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học

### Hợp tác quốc tế:

- **Các quy định tiêu chuẩn:** Nghị định 124 quy định các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài muốn liên kết với cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam phải được thành lập hợp pháp và hoạt động ít nhất 5 năm, có chứng nhận kiểm định chất lượng từ các tổ chức kiểm định có uy tín.
- **Chương trình phù hợp:** Yêu cầu các chương trình đào tạo tại Việt Nam phải phù hợp với mục tiêu giáo dục của Việt Nam, đảm bảo sự nhất quán trong tiêu chuẩn học thuật và ngăn ngừa sự quá tải trong chương trình học cho học sinh.

### Phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam

- **Các cơ sở giáo dục hàng đầu:** Chỉ các cơ sở giáo dục đại học nằm trong top 500 các trường đại học uy tín toàn cầu trong ba năm gần nhất mới đủ điều kiện thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.
- **Tuân thủ tiêu chuẩn địa phương:** Các phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về chất lượng của Việt Nam và bao gồm các môn học bắt buộc, như giáo dục thể chất cho học sinh Việt Nam.

### Tiêu chuẩn mới về Kiểm định chất lượng giáo dục

- **Đối với tổ chức kiểm định trong nước:** Nghị định 125 quy định yêu cầu nghiêm ngặt về tính độc lập, đảm bảo hoạt động không bị xung đột lợi ích và cung cấp các đánh giá tin cậy.
- **Đối với các tổ chức kiểm định nước ngoài:** Các tổ chức nước ngoài phải hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục ít nhất năm năm và tuân thủ các tiêu chí nghiêm ngặt hơn để hoạt động tại Việt Nam.

### Tiêu chuẩn cho các cơ sở giáo dục trong nước

- **Linh hoạt trong sử dụng đất:** Cho phép các trường học, đặc biệt ở khu vực đô thị, thay thế diện tích đất bằng diện tích sàn xây dựng để đáp ứng nhu cầu dân cư
- **Đối với giáo dục thường xuyên:** Nghị định 125 đơn giản hóa các quy định đối với các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng sống, tạo cơ hội học tập suốt đời.

### Công nhận đại học quốc gia và đại học vùng

**Cập nhật quy định công nhận:** Nghị định 125 thiết lập các tiêu chí công nhận rõ ràng cho các trường đại học quốc gia và đại học vùng, đơn giản hóa quy trình để các cơ sở giáo dục này thực hiện vai trò của mình mà không cần phải thành lập lại theo quy định mới.

**Tiêu chí công nhận:** Các cơ sở giáo dục phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực cụ thể và có kế hoạch phát triển được phê duyệt để được công nhận đại học quốc gia hoặc đại học vùng.

### Quy định về dịch vụ tư vấn du học

Nghị định 125 giữ nguyên các quy định về dịch vụ tư vấn du học hiện tại nhưng bổ sung thêm quy định về thời gian có hiệu lực 5 năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, giúp tăng cường trách nhiệm và chất lượng của các tổ chức kinh doanh dịch vụ này

### Kết luận

Những quy định cập nhật này nhấn mạnh cam kết của Việt Nam trong việc mở cửa lĩnh vực giáo dục trong hoạt động đầu tư nước ngoài, tăng cường tính minh bạch và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Các cơ sở giáo dục và nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ chiến lược tư vấn để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các thay đổi về quy định này.

Đội ngũ pháp lý của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong nước và nước ngoài cũng như các nhà đầu tư. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ toàn diện giúp bạn điều chỉnh đáp ứng các điều kiện hoạt động và đầu tư mới, bao gồm từ việc thành lập và xin cấp giấy phép cho các tổ chức giáo dục, như trường đại học, cao đẳng, và hợp tác đào tạo quốc tế, đến việc đạt được kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

Ngoài ra, chúng tôi còn đặc biệt cung cấp tư vấn về việc tuân thủ đối với các tổ chức kiểm định chất lượng và dịch vụ tư vấn du học, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và đơn giản hóa các quy trình cần thiết. Đội ngũ của chúng tôi sẽ đảm nhiệm việc chuẩn bị và nộp hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước.

Hợp tác với chúng tôi sẽ đảm bảo rằng doanh nghiệp giáo dục của bạn luôn tuân thủ đầy đủ các quy định, cạnh tranh hiệu quả và sẵn sàng phát triển bền vững trong ngành giáo dục năng động của Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với ông [Trần Lê Khánh Hải](#) hoặc bà [Nguyễn Mai Phương](#) của Công ty Luật TNHH KPMG tại Việt Nam.

*Thông báo này chỉ mang tính chất thông tin chung và không thay thế cho lời khuyên pháp lý.*

## Liên hệ với chúng tôi

### Hà Nội

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,  
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

T +84 (24) 3946 1600

### Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,  
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

T +84 (28) 3821 9266

### Đà Nẵng

Lô D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,  
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu

T +84 (236) 351 9051

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.

© 2024 Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, Công ty Luật TNHH KPMG, Công ty TNHH Dịch vụ KPMG, đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là công ty thành viên trong tổ chức toàn cầu của các công ty KPMG độc lập, liên kết với KPMG International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn theo bảo lãnh được thành lập tại Vương Quốc Anh. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Tên và biểu tượng KPMG là nhãn hiệu thương mại được cấp phép sử dụng cho các công ty thành viên độc lập của tổ chức các công ty KPMG toàn cầu.



Quét mã QR để truy cập website: [kpmg.com.vn](https://kpmg.com.vn)

Email: [info@kpmg.com.vn](mailto:info@kpmg.com.vn)